



## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

### พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ**

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดการเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ” ซึ่งคณะ อนุกรรมการฯ เห็นว่าจากการพิจารณาในเรื่องการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องนั้น จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการศึกษา โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็น “การเตรียมความพร้อม การยกระดับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาของประเทศ” แทน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากำหนดการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการช่วยเหลือเด็กเยาวชนกับการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา เพื่อศึกษาระบบการทำงานของกลไกระดับจังหวัด ในการค้นหา ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อเด็ก เยาวชนเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รับผิดชอบถึงปัจจัย เงื่อนไขการดำเนินการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกลไกการทำงานระดับจังหวัด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน ของกลไกระดับจังหวัดผ่านการบูรณาการระดับจังหวัดและระดับนโยบายในมิติการแบ่งปันและบริหารจัดการข้อมูลร่วม พร้อมการสนับสนุนให้เกิด การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้การดำเนินงานผ่านกรณีศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ในการค้นหา ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อเด็กและเยาวชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสดังกล่าว



◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล อำนาจหน้าที่ และ สภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดโครงสร้างการบริหารงานการมัธยมศึกษา ในสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาแนวทางการยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต สรุปรู วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า เพื่อจัดเตรียมทำข้อเสนอจัดตั้งสำนักบริหาร การมัธยมศึกษา (สบม.) เป็นสำนักโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก โดยที่ร่างรายงานฯ ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว และที่ประชุมมีประเด็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับเอา



ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญต่าง ๆ ในรายงานฯ ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประกอบร่างรายงานฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา**

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระบบทวิภาคี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสาระสำคัญและเห็นชอบร่างรายงานฯ ดังกล่าว



ในบทที่ ๑ บทนำ และบทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม พร้อมจัดทำรายงานฯ ในบทที่ ๓ แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระบบทวิภาคี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และ ๒) เรื่อง การพัฒนาองค์การนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานฯ ดังกล่าว ในบทที่ ๓ การพัฒนาองค์การนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (๑) สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา (๒) บทวิเคราะห์นโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา (๓) บทวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมและสถานการณ์ ในการพัฒนาองค์การนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา และ (๔) รูปแบบการพัฒนาองค์การนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานฯ ในบทที่ ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป



◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน**

นายอ้อน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าการเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ” ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมการเสวนาแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑) เข้าร่วมเสวนาแบบออนไซต์ ๑๕๐ คน และกลุ่มที่ ๒) เข้าร่วมเสวนาแบบออนไลน์ ๓๐๐ คน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการฯ ไม่มีภารกิจในวันดังกล่าว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



◆ **พิจารณาข้อเสนอ เรื่อง การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา**

ตามที่ประธานเครือข่ายครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแห่งชาติ (คปช.) ได้มีหนังสือมายังประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ เรื่อง การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษานั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่วางรากฐานในการเรียนรู้ของคนในทุกๆ ระดับ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว แล้วนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป



ทั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา รับทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และหากคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและติดตามการดำเนินการในเรื่องใด มีความเคลื่อนไหวในเรื่องที่ศึกษาอย่างไรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในโอกาสต่อไป

